
Diolch am eich llythyr ar 6 Ionawr ynghylch digartrefedd ymhlith pobl ifanc. Rydym wedi cytuno y 

bydd tai addas yn faes gwaith trosfwaol y byddwn yn ei flaenoriaethu. O fewn y maes hwn, rydym 

wedi nodi y bydd craffu ar bolisïau a chamau sy’n cael eu cymryd i roi terfyn ar ddigartrefedd yn un 

o’n prif flaenoriaethau dros dymor y Senedd hon, ac y byddwn yn ceisio adeiladu ar waith y Pwyllgor 

a’n rhagflaenodd. 

Yn ddiweddar rydym wedi ysgrifennu at amrywiaeth o randdeiliaid yn eu gwahodd i rannu eu barn ar 

y sefyllfa bresennol ac i awgrymu materion penodol y gallem ganolbwyntio arnynt wrth ymgymryd 

â’n gwaith arfaethedig ar ddigartrefedd a chysgu ar y stryd. Byddwn yn ystyried yr ymatebion gan 

randdeiliaid a sut y gallwn fwrw ymlaen â’r gwaith pwysig hwn yn nhymor yr haf. 
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Annwyl Jayne, 
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